

KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY NAM KỶ KHỞI NGHĨA (23-11-1940 - 23-11-2020)

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa là dịp ôn lại những mốc son lịch sử trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ do Xứ ủy Nam kỳ phát động và lãnh đạo - sự kiện lịch sử chói lọi ngay khi phong trào cách mạng nước ta bước vào thời kỳ mới, Đảng ta có sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Sau khi phát xít Nhật xâm lược Đông Dương, nhân dân ta chịu hai tầng xiềng xích Pháp - Nhật. Phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, không cam chịu cuộc sống nô lệ, được sự cổ vũ mạnh mẽ của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nam bộ sục sôi đứng lên tranh đấu.

Tháng 11-1939, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 họp tại Hóc Môn - Bà Điểm đề ra chủ trương “Cách mạng giải phóng dân tộc” bằng hình thức “bạo động” để giành chính quyền. Đầu năm 1940, Ban Thường vụ Xứ ủy Nam kỳ do đồng chí Võ Văn Tần làm Bí thư đã vạch ra đề cương chuẩn bị bạo động, đưa ra các hoạt động tự phát vào phong trào chống thực dân Pháp và tay sai dưới sự lãnh đạo của Đảng, chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa.

Tháng 11-1940, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 nhận định: Điều kiện ở Nam kỳ và cả nước chưa chín muồi, vì vậy Xứ ủy Nam kỳ chưa nên phát động khởi nghĩa và Trung ương phái đồng chí Phan Đăng Lưu quay trở về để hoãn cuộc khởi nghĩa. Tuy nhiên, khi đến Sài Gòn, đồng chí Phan Đăng Lưu đã bị địch bắt. Trong thời điểm đó, Xứ ủy Nam kỳ đã phát lệnh khởi nghĩa khắp nơi, không thể thu hồi. Đêm 22 rạng sáng 23-11-1940, cuộc

khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ với khí thế mạnh mẽ và quy mô lớn chưa từng có...

Khởi nghĩa Nam kỳ tuy thất bại và bị thực dân Pháp dìm trong biển máu nhưng đã báo hiệu thắng lợi về vang của cách mạng Việt Nam. 80 năm đã qua nhưng khởi nghĩa Nam kỳ mãi mãi là niềm tự hào, là bài học kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc đối với những chặng đường đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc và cả trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ý NGHĨA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày truyền thống của ngành giáo dục tôn vinh những người làm công tác trồng người, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo và để các thế hệ học sinh thể hiện lòng biết ơn, tôn kính thầy cô.

Tháng 1-1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiên bộ được thành lập ở Paris (Pháp) lấy tên là FISE (Fédération International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục).

Năm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (Ba Lan), FISE đã ra bản Hiến chương các nhà giáo gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục tiên tiến; bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam là thành viên của FISE từ năm 1953. Hội nghị của FISE từ ngày 26 đến 30-8-1957 tại Warszawa có 57 nước tham dự đã quyết định lấy ngày 20-11-1958 là Ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày 20-11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong các vùng khác, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ của những giáo viên kháng chiến.

Khi Việt Nam thống nhất, ngày 20-11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28-9-1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20-11 hằng năm làm ngày lễ mang tên Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày 20-11-1982 – Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước.

Dù còn ở tuổi cắp sách tới trường, hay đã trưởng thành, mỗi người Việt Nam vẫn luôn hướng đến ngày 20-11 với truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định gồm 117 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2020. Trong đó có một số nội dung chủ yếu:

1. Quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức (điều 4)

1.1 Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức;

1.2. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức;

1.3. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về Bảo hiểm Y tế (BHYT) là 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức;

1.4. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức;

1.5. Mức phạt tiền được quy định tại Chương II, Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;

1.6. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương VIII, Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền cá nhân.

2. Vi phạm quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (điều 89)

2.1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quỹ BHYT: đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trái quy định của pháp luật; ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có nội dung trái với quy định của pháp luật; ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.2. Phạt tiền đối với hành vi đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc quỹ BHYT...

2.3. Phạt tiền đối với hành vi ký hợp đồng khám bệnh, chữa

bệnh BHYT có nội dung trái với quy định của pháp luật hoặc không đúng thẩm quyền làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quỹ BHYT...

Ngoài ra, Nghị định còn có quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, vi phạm các quy định về dược, mỹ phẩm, vi phạm các quy định về trang thiết bị y tế, vi phạm các quy định về dân số; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế...

Nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo báo cáo của UBND thành phố về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ ngày 16-8-2019 đến nay, công tác tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo các sở ngành, quận huyện luôn được chú trọng, nhất là công tác tiếp công dân của người đứng đầu; lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo các cấp được công bố công khai trên trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị và niêm yết tại nơi tiếp công dân của sở ngành, quận huyện.

Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo thời hạn theo quy định và thẩm quyền trong việc xem xét, giải quyết. Quá trình thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2018.

Thành phố đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; các quyết định giải quyết khiếu nại được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành. Việc tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định pháp luật và thực tiễn tại thành phố. Công

tác giải quyết tố cáo từng bước đi vào nề nếp. Quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn tố cáo đều được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật, đảm bảo bí mật thông tin của người tố cáo.

Ngoài ra, các sở ngành, quận huyện đều nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các vụ việc trên hệ thống một cửa điện tử của thành phố, thông qua việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015 nhằm kiểm soát hiệu quả tiến trình xử lý vụ việc và đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

UBND thành phố vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm TP.HCM.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND quận huyện trong việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; chỉ đạo và tổ chức phối hợp các hoạt động giữa các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, UBND quận huyện trong việc lồng ghép công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các

chương trình an sinh xã hội của thành phố; đề xuất xây dựng và hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Chấn chỉnh tình trạng bùng phát chung cư mini phá vỡ quy hoạch

UBND thành phố đã có chỉ đạo về xử lý tình trạng ô ạt phát triển chung cư mini, phá vỡ quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận Bình Tân và Thủ Đức xử lý triệt để các công trình sai phạm trước ngày 15-10-2020; rà soát các công trình nhà ở riêng lẻ đã xây dựng hoặc đang xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp nhưng chủ sở hữu công trình không thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định, tự ý thay đổi kết cấu phòng bên trong công trình không theo giấy phép xây dựng; kiên quyết yêu cầu chủ sở hữu công trình nhà ở riêng lẻ thực hiện tự tháo dỡ hoặc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần sai giấy phép xây dựng đã cấp.

Sau khi tháo dỡ, nếu phần công trình còn lại phù hợp với giấy phép xây dựng thì buộc chủ sở hữu thực hiện hoàn tất công trình theo các thủ tục của Sở Xây dựng hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố. Trường hợp không phù hợp thì chỉ cho phép sử dụng đúng mục đích để ở.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận huyện phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, kiểm tra, có biện pháp xử lý đối với những trường hợp thừa phát lại xác lập vi bằng các giao dịch chuyển nhượng trái phép nhà ở dưới hình thức “chung cư mini”, “nhà 3 chung”; rà soát, kiểm tra các công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô lớn đã cấp phép xây dựng hoặc đang xây dựng theo giấy

phép xây dựng được cấp, nếu phát hiện có mục đích là xây dựng phòng trọ cho thuê thì yêu cầu chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ hoàn chỉnh và lập thủ tục điều chỉnh phù hợp các tiêu chí theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

UBND thành phố đã yêu cầu các sở ngành và UBND các quận huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách BHXH, BHTN đến từng người sử dụng lao động, người lao động; phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, UBND các quận huyện và các đơn vị tập trung thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận huyện và các đơn vị tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố; tăng cường chỉ đạo các cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN tại địa phương.

Liên đoàn Lao động thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được thụ hưởng đầy đủ

chính sách, chế độ BHXH, BHYT; thực hiện quyền khởi kiện và gửi hồ sơ đến tòa án nhân dân đối với những trường hợp người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT...

Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 TP.HCM

UBND thành phố vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 TP.HCM. Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Thanh Liêm làm Trưởng ban. Cục Thống kê thành phố là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc có nhiệm vụ: giúp UBND thành phố triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23-12-2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; tổ chức thực hiện tổng điều tra theo đúng phương án và kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo triển khai các công việc trong tổng điều tra gồm: công tác chuẩn bị nghiệp vụ; dự trù kinh phí; tổ chức lực lượng, tập huấn, kiểm tra giám sát, nghiệm thu, xử lý, tổng hợp số liệu, phân tích và công bố kết quả điều tra.

Kiến nghị hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên môi trường mạng

Để tiếp tục hoàn thiện Luật Xuất bản 2012, UBND thành phố vừa kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các

quy định điều chỉnh, hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên môi trường không gian mạng (điện tử); hướng dẫn về kinh phí, tiêu chuẩn của chuyên gia có đủ trình độ thẩm định, mức chi phí thẩm định, thống nhất biểu mẫu, quy trình thành lập Hội đồng Thẩm định “Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh” do UBND cấp tỉnh thực hiện.

UBND thành phố cũng kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn liên quan đến nội dung xuất bản phẩm có yếu tố, tính chất nhạy cảm trong các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, các nội dung định hướng, gây sức ép, hoang mang trong dư luận, tài liệu, ấn phẩm du lịch “có hình lưỡi bò hay đường chín đoạn”; quy định tỉ lệ bản đồ (không thể hiện hoặc thể hiện không đầy đủ chủ quyền lãnh thổ quốc gia) cho phép trong nội dung xuất bản phẩm; hướng dẫn định mức kỹ thuật trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; hướng dẫn quản lý cơ sở in thực hiện dịch vụ liên quan đến in ấn (đặt văn phòng giao dịch, nhận và giao thành phẩm xuất bản phẩm), không trực tiếp tham gia vào một hoặc đầy đủ các công đoạn in; hướng dẫn việc đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ (đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước); xây dựng phần mềm dữ liệu danh sách các xuất bản phẩm cấm lưu hành, bị đình chỉ phát hành, bị tiêu hủy.

Đồng thời, UBND thành phố cũng đề xuất ban hành Quy chế hoạt động của văn phòng đại diện các nhà xuất bản hoặc các cơ sở phát hành xuất bản phẩm nước ngoài tại TP.HCM.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất bản ngay trong doanh nghiệp; xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu cơ sở in trên địa bàn thành phố theo hướng mã hóa

cơ sở in đã được cấp giấy phép (lần đầu) nhằm kết nối thông tin, dữ liệu của các doanh nghiệp có mã ngành nghề kinh doanh in ấn, phát hành sách trên một phần mềm; cập nhật thông tin dữ liệu cơ sở in được cấp mới và cập nhật dữ liệu thay đổi thông tin của doanh nghiệp; đảm bảo công khai danh sách cơ sở in, tạo thuận lợi trong việc truy cập, tra cứu thông tin cơ sở in.

Thành lập 5 khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19

UBND thành phố vừa quyết định thành lập một số khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 trực thuộc Bộ Tư lệnh thành phố. Theo đó, các khu cách ly tập trung được đặt tại Trường Quân sự Quân khu 7 (số 6 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) có quy mô 850 giường; Khu Sư đoàn BB317 Quân khu 7 (số 139 đường Lê Lợi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) có quy mô 400 giường; Trung đoàn BB10 (số 25 đường Trần Thị Quy, phường Phú Xuân, huyện Nhà Bè) có quy mô 100 giường; khu B, khu C Trường Quân sự TP.HCM (tại ấp Bàu Đung, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) có quy mô 650 giường; Khu thao trường huấn luyện dã ngoại và chiến sĩ mới (tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi) có quy mô 200 giường.

Các khu cách ly này có chức năng tiếp nhận, khám, sàng lọc, theo dõi, tư vấn những người được cách ly tập trung theo Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30-9-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

Trong thời gian cách ly, nếu người cách ly có triệu chứng ho sốt, khó thở thì được chuyển đến Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ.

Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 6-2021, Trường Bồi dưỡng giáo dục huyện Nhà Bè (cũ) tại số 280 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè cũng được trưng dụng làm nơi lưu trú tạm thời cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Triển khai Nghị quyết xử lý nợ trên địa bàn thành phố

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26-11-2019 của Quốc hội về khoan nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, UBND thành phố đã giao Cục Thuế thành phố thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết; tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung của Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính; phân loại nợ theo từng địa bàn, theo từng đối tượng được xử lý nợ đảm bảo chính xác và lập văn bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký giữa cơ quan quản lý thuế với UBND cấp xã về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ từ ngày 1-7-2020.

Cục Thuế cũng được giao tổ chức tập huấn cho cán bộ thuế về thủ tục hành chính, quy trình xử lý; tổ chức bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ xử lý nợ, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị quyết; kiểm tra, xác định đối tượng nợ thuế và các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh danh sách, thông tin các doanh nghiệp được khoan nợ, xóa nợ tiền thuế; công khai quyết định khoan nợ tiền thuế, quyết định xóa nợ tiền phạt

chậm nộp, tiền chậm nộp trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế...

UBND quận huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã nơi người nộp thuế có trụ sở kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh; thực hiện xác nhận về thiệt hại và thời điểm xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ cũng như thực hiện xác nhận về việc người nộp thuế đã chết, mất tích.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao các cơ quan liên quan cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về việc người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể; có quyết định giải thể; các quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh; thông báo tới cơ quan thuế khi người nộp thuế quay lại kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp thành lập cơ sở kinh doanh mới; cung cấp thông tin về tài khoản, biến động số dư tài khoản của người nộp thuế...

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu Bộ Tư lệnh thành phố thông báo chỉ tiêu giao quân cho từng đầu mối đơn vị quân đội và hướng dẫn ban chỉ huy quân sự quận huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập

ngũ; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quân sự năm 2021.

UBND thành phố cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh thành phố tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, vận động công dân chấp hành pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nâng cao vai trò, ý thức cho công dân về trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân thống nhất kế hoạch giao nhận quân; hiệp đồng huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2021.

Công an thành phố nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị thường trú tại địa phương; tổ chức xác minh lai lịch chính trị, đạo đức, học vấn, gia cảnh công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ; thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung tổ chức khám sức khỏe, lễ trao lệnh gọi nhập ngũ, hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân.

Sở Y tế thực hiện nghiêm quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; không tuyển chọn công dân nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 vào quân đội; tổ chức kiểm tra sức khỏe quân nhân dự bị trước khi tập trung tham gia huấn luyện, diễn tập, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an; thành lập tổ tư vấn tổ chức xét nghiệm HIV và chất gây nghiện cho công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25

tuổi) đang học ở các trường, đã tốt nghiệp ra trường (kể cả số công dân 26, 27 tuổi) hoặc thôi học về ban chỉ huy quân sự quận huyện, để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Sở Tư pháp đề xuất UBND thành phố xử lý, giải quyết những vướng mắc, nhất là đối với những công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự; hướng dẫn thống nhất việc xử lý công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự; kể cả công dân không chấp hành việc sơ tuyển trước khi gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là đối với công dân nam trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự tại ngũ và trong ngạch dự bị, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời giải quyết những trường hợp gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang phục vụ tại ngũ gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Năm 2021, TP.HCM tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào, chắc người đó; tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giao quân có tỉ lệ cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 1% trở lên; trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở

lên; ưu tiên tuyển chọn thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ, những thanh niên có năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giao cho các đơn vị thuộc Quân khu huấn luyện để tham gia Hội thao thể dục, thể thao toàn quân năm 2021, bổ sung cho Đoàn Văn công Quân khu.

Đầu tư 11 bến thủy nội địa

UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương cho Sở Giao thông vận tải đầu tư xây dựng 11 bến thủy nội địa, trong đó có 6 bến phục vụ tuyến buýt đường thủy số 1 gồm: Bình An, Thảo Điền (quận 2), Tầm Vu, Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Hiệp Bình Chánh, Linh Đông (quận Thủ Đức); 5 bến phục vụ tuyến buýt đường thủy số 2 gồm: cầu Chữ Y (quận 5), Bình Tây, Lò Gốm (quận 6), Bình Đông, chùa Long Hoa (quận 8). Đồng thời, cơ quan này sẽ tiếp tục thống nhất vị trí, diện tích, pháp lý đối với 7 bến còn lại; trong đó có 2 bến phục vụ tuyến buýt đường thủy số 1 gồm: Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh), Bến Trung tâm Bình Triệu (quận Thủ Đức); 5 bến phục vụ tuyến buýt đường thủy số 2 gồm: Nguyễn Thái Bình, Calmette (quận 1), chợ Hòa Bình, Nguyễn Tri Phương (quận 5), Khánh Hội (quận 4).

UBND thành phố cũng chấp thuận chủ trương cho Sở Giao thông vận tải đề xuất vị trí mới thay thế vị trí các bến không còn phù hợp; mở rộng diện tích các bến hiện hữu phù hợp quy hoạch chức năng bến bãi, phát triển thành các điểm dừng chân, dịch vụ đô thị, du lịch ven sông; bổ sung bến trung tâm của tuyến số 2 tại quận 4 để thay thế cho phần diện tích đã giảm của bến Nguyễn Tri Phương do ảnh hưởng bởi nhánh cầu dẫn Nguyễn Tri Phương.

UBND các quận cần rà soát quy hoạch các bến thuộc địa bàn; lấy ý kiến của Sở Xây dựng đối với các bến có quy hoạch xây

dựng hiện hữu là đất công viên, cây xanh; đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/2000 các bên này để đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng bên thủy nội địa.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nguồn gốc, cơ sở pháp lý và hiện trạng các khu đất dự kiến xây dựng các bên thủy nội địa; phân loại từng khu đất theo 2 trường hợp: giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai hoặc sắp xếp, xử lý theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ; báo cáo UBND thành phố trong tháng 11-2020.

Ra mắt hệ thống nâng cấp tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115

Ngày 29-9, UBND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Hệ thống nâng cấp tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115. Hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông của thành phố hoạt động hoàn toàn trên nền tảng công nghệ IP. Khi cần yêu cầu hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp, người dân không cần phải nhớ chức năng của từng số điện thoại khẩn cấp mà chỉ cần gọi đến một trong 3 đầu số 113, 114, 115 thì sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng.

Bên cạnh cách thức gọi điện truyền thống, thông qua ứng dụng HCMC EOC trên App Store hoặc Google Play, người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để liên hệ đến các cơ quan chức năng khi cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Với việc nâng cấp hệ thống tổng đài liên thông, vị trí người dân sẽ được cung cấp cho tổng đài viên để cơ quan chức năng có thể xác định nhanh khu vực cần được hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời điều phối lực lượng ứng cứu.

Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục được nâng cấp, cho phép kết nối với dữ liệu hệ thống camera trên địa bàn, kết

hợp tính năng định vị cuộc gọi, hỗ trợ tổng đài viên xác định, nắm bắt tình hình thực tế hiện trường xảy ra sự việc, từ đó thuận tiện phân loại tính chất sự cố, phát hiện các tình huống cảnh báo giả, quấy rối.

Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quan tâm công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và ban hành hiệu quả các kỹ năng của hệ thống. Việc vận hành hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông cũng đã đặt ra yêu cầu thành phố phải hướng đến xây dựng một trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn thống nhất thông qua một đầu số viễn thông duy nhất.

Mỗi người dân thành phố cần phối hợp tốt với các lực lượng chức năng để phát huy tối đa vai trò của tổng đài liên thông 113 - 114 - 115 nhằm đảm bảo phục vụ tốt, giữ gìn an toàn sức khỏe, tài sản, sinh mạng cho người dân trên địa bàn.

Triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải được giao theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí theo quy định và tiến độ yêu cầu tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các hợp đồng BOT, tham mưu các nội dung điều chỉnh (nếu cần thiết), đảm bảo phù hợp với nội dung Quyết định 19 và các quy định pháp luật liên quan.

Công an thành phố bố trí lực lượng phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND các quận huyện có trạm thu phí trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội khi triển khai công tác thu phí hoàn vốn các dự án đường bộ có thu phí; xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Cục Thuế thành phố phối hợp Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ thu phí hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật; hướng dẫn các nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các tiện ích khi thực hiện thu/thanh toán phí theo hình thức điện tử không dùng.

Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020

UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (LĐNT) năm 2020.

Trong đó, chú trọng đào tạo cho lao động ở các vùng nguyên liệu có liên kết sản xuất với các doanh nghiệp cũng như lao động thực hiện các chương trình tái cơ cấu ngành, chương trình mỗi xã một sản phẩm; thành viên hợp tác xã, trang trại tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi ngành hàng, sản xuất công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật tiên tiến. Ưu tiên tổ chức đào tạo lao động ở các vùng khó khăn, lao động đang làm việc trên địa bàn thành phố có nhu cầu học nghề để trở về quê hương sản xuất nông nghiệp; đào tạo theo

chỉ tiêu: 70% lao động trong các doanh nghiệp nông nghiệp, thành viên hợp tác xã, trang trại, LĐNT học các nghề nông nghiệp để phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 20% cho lao động tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và 10% đào tạo nông nghiệp để đảm bảo an sinh xã hội nông thôn.

Đồng thời xây dựng kế hoạch, dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các phòng kinh tế cấp huyện xác định danh mục nghề đào tạo, nhu cầu đào tạo, phân bổ chỉ tiêu đào tạo và đối tượng đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề; các mô hình dạy nghề có hiệu quả, các gương điển hình sản xuất giỏi, nông dân thành công sau học nghề; tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT gắn với các mô hình khuyến nông; kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT trên địa bàn thành phố...

UBND các quận 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ cập nhật thực trạng đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT và nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT; thống kê số LĐNT có nhu cầu học nghề nông nghiệp; nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề nông nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; tuyên truyền, tư vấn cho LĐNT lựa chọn nghề học phù hợp; đề xuất danh mục nghề đào tạo, cơ sở đào tạo nghề, nhu cầu học nghề nông nghiệp của LĐNT.

Ngoài ra, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nông

dân học nghề; tư vấn miễn phí về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nữ; tham gia tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT.

TỪ THÀNH PHỐ ĐẾN PHƯỜNG - XÃ

TP.HCM kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lũ

Ngày 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát lời kêu gọi các giới đồng bào thành phố ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Các tỉnh miền Trung liên tiếp hứng chịu những trận bão nặng nề, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân. Nơi cơn lũ đi qua đã để lại những tang thương, là nỗi đau mất đi người thân, nhiều gia đình phải lâm vào cảnh sống tạm bợ, đói rét và rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và nghĩa tình của nhân dân thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Cứu trợ TP.HCM kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội, đồng bào ta ở nước ngoài tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Cứu trợ TP.HCM trân trọng tiếp nhận mọi sự đóng góp để chuyển đến giúp đỡ đồng bào các địa phương bị nạn khắc phục hậu quả trong thời gian nhanh nhất. Những đóng góp của đồng bào thành phố sẽ là nguồn động viên to lớn đối với nhân dân các tỉnh miền Trung

vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Cứu trợ TP.HCM trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng và nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, các tầng lớp nhân dân thành phố.

Ứng hộ bằng hình thức chuyển khoản về Quỹ Cứu trợ TP.HCM: Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; số tài khoản (VND): 000 870 406 001 484; số tài khoản (USD): 000 884 006 000 239; tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) Chi nhánh Bình Chánh, Phòng Giao dịch Kỳ Hòa, TP.HCM. Hoặc tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; số tài khoản: 3751.0.1045300.00000, tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM (nội dung chuyển khoản ghi rõ: Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai).

Ứng hộ bằng tiền mặt, vui lòng đến cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1; điện thoại số: 028.38223212; 028.38239273.

*** Thành phố Hồ Chí Minh**

Hướng dẫn thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp

UBND thành phố vừa có hướng dẫn việc thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác và phi nông nghiệp khác tại các huyện Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè.

Theo đó, các hạng mục, công trình chủ đầu tư được tự thực hiện trên phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp gồm: hạng mục lắp dựng bảng các cấu kiện lắp ghép (dễ tháo dỡ) để phủ màng, lưới tạo môi trường thích hợp cho cây trồng, vật nuôi, trong phạm

vi ranh đất có quyền sử dụng hợp pháp mà không làm thay đổi mục đích sử dụng đất; các công trình như chòi canh, nhà giữ vườn không nhằm mục đích để ở, được lắp dựng bằng vật liệu thân thiện môi trường như: cây gỗ, tranh, tre, nứa, lá, với diện tích không quá 15 m². Tuy nhiên, các công trình này phải được thông báo đến UBND xã.

Các công trình xây dựng để phục vụ sản xuất nông nghiệp có quy mô cấp IV (1 tầng, diện tích xây dựng dưới 1.000 m², chiều cao công trình dưới 6 m) phải được UBND huyện thỏa thuận quy mô phù hợp với phương án sản xuất nông nghiệp để chủ đầu tư thực hiện. Chủ đầu tư đề xuất vị trí, diện tích thích hợp trong sơ đồ tổng mặt bằng khu đất kèm phương án sản xuất nông nghiệp (mật độ xây dựng không quá 5%). Khi có nhu cầu thay đổi công năng sử dụng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, chủ đầu tư/người sử dụng đất phải có văn bản thông báo đến UBND cấp huyện để được xem xét có ý kiến chấp thuận hay không bằng văn bản.

Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm.

Đề xuất tăng các loại phí, lệ phí liên quan đến môi trường

Nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, UBND thành phố sẽ đôn đốc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành việc xử lý ô nhiễm; thường xuyên giám sát các cơ sở đã được rút tên, tránh xảy ra tái phạm. Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020: kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải; kịp thời xử lý các vi phạm về môi trường; cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi

trường, góp phần xây dựng thành phố sạch, xanh, bền vững.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng sẽ đề xuất tăng các loại phí, lệ phí cũng như đề xuất các loại phí, lệ phí mới vào hoạt động doanh nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường.

Để tháo gỡ các khó khăn, UBND thành phố kiến nghị Trung ương cấp phép đầu tư hoạt động đối với các cơ sở của một số ngành, có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hướng dẫn xử lý các trường hợp hoạt động không đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

Riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần ban hành quy trình rút tên đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó bổ sung biện pháp cưỡng chế bằng hình thức ngưng cung cấp điện, nước phục vụ sản xuất; phối hợp Bộ Công Thương bổ sung các quy định ràng buộc trong việc cung cấp điện, nước cho các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh khi các đơn vị này vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị đình chỉ hoạt động.

** Quận Thủ Đức*

Triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến toàn quận

Trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng các cấp, đến nay, quận Thủ Đức cơ bản hoàn thành 7 công trình cấp thành phố đã đăng ký. Trong đó, hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 công trình: Kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn (khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước) và Trường Mầm non Thổ Ngọc (khu phố 1, phường Linh Xuân). Liên quan đến Đề án Đô thị Thủ Đức thông minh, quận đã hoàn tất công trình hệ thống hội nghị trực tuyến và triển khai có hiệu quả ở các cuộc họp, hội nghị trên địa bàn.

Về thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, quận Thủ Đức công nhận 70/73 khu phố đạt tiêu chí “Khu phố sạch, không xả rác ra kênh rạch” (tỉ lệ 95,9%, chỉ tiêu đăng ký đạt ít nhất 90%), 12/12 phường được công nhận “Phường sạch, không xả rác ra kênh rạch”. Riêng về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, quận Thủ Đức có 74 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, bình quân 0,27 vụ/ngày (giảm 76,73% so với 6 tháng đầu năm 2019).

Riêng công trình xây dựng ứng dụng văn phòng điện tử trên thiết bị di động dành cho cán bộ, công chức (thuộc Đề án Xây dựng TP.HCM đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020) đang thực hiện thí điểm; dự kiến cuối năm 2020 công bố hoàn thành thí điểm để thực hiện rộng rãi.

** Huyện Cần Giờ*

Khảo sát tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng chất

Vừa qua, lãnh đạo thành phố đã làm việc và khảo sát tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn nâng chất trên địa bàn huyện Cần Giờ. Báo cáo của huyện Cần Giờ cho biết, trước khi thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, mỗi xã của huyện đạt bình quân 5 tiêu chí, khi thực hiện giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM 2016 - 2020, đến nay 6/6 xã đạt 19 tiêu chí.

Cần Giờ đã có nhiều chuyển biến, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn chỉnh; cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, chăm sóc sức khỏe của người dân và công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, các trường học được đầu tư đạt chuẩn quốc gia

các cấp độ. Cuối năm 2019, giá trị sản xuất bình quân đạt 365 triệu đồng/ha/năm, tăng 22,9% so với năm 2015 là 297 triệu đồng/ha. Đời sống vật chất, tinh thần người dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người từ 15 triệu đồng/người vào năm 2010 tăng lên 58 triệu đồng/người vào năm 2019, xã đạt cao nhất là 60,084 triệu đồng/người/năm.

Hiện huyện Cần Giờ cơ bản đã hoàn thành 9 tiêu chí xây dựng huyện NTM. Theo Văn phòng Điều phối NTM TP.HCM, UBND huyện Cần Giờ đã có đủ 7 loại hồ sơ cấp huyện trình lên thành phố đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM; tuy nhiên, cần điều chỉnh, bổ sung lại báo cáo kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 theo góp ý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

** Xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn*

Khắc phục các tồn tại trong khai thác, sử dụng nước ngầm

UBND thành phố vừa chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp các đơn vị xây dựng phương án đấu nối, cấp nước cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên tuyến đường Dương Công Khi thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn và hoàn thành đấu nối trước ngày 31-12-2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở ngành, quận huyện thực hiện Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất (nước ngầm) và trám lấp giếng khai thác nước ngầm trên địa bàn thành phố đến năm 2025; tăng cường thanh kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao UBND huyện Hóc Môn tiếp tục giám sát việc tuân thủ quy định của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khắc phục các tồn tại trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn □